

Số: 942./STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ngày 12/10/2018, Báo Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường) đăng tải bài viết: **“Đắk Lắk: Vì sao phương tiện thủy chưa đăng kiểm vẫn chở khách du lịch?”**. Nội dung bài viết phản ánh: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều phương tiện giao thông đường thủy nội địa như thuyền, canô chưa đăng kiểm, đăng ký nhưng vẫn hoạt động chở khách trên sông, nhất là khách du lịch trên hồ Lắk. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có hướng để giải quyết dứt điểm vấn đề này...”

(Có phôi tô nội dung bài báo kèm theo)

Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giao thông vận tải có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/11/2018 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng KGVX -VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Giang

Thứ sáu - 12/10/2018 21:40

Đắk Lắk: Vì sao phương tiện thủy chưa đăng kiểm vẫn chờ khách du lịch?

(TN&MT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều phương tiện giao thông đường thủy nội địa như thuyền, canô chưa đăng kiểm, đăng ký nhưng vẫn hoạt động chờ khách trên sông, nhất là khách du lịch trên hồ Lắk. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có hướng để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Thuyền chưa đăng kiểm, đăng ký vẫn hoạt động chờ khách du lịch thăm quan hồ Lắk
Không đăng kiểm, đăng ký vẫn hoạt động

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk, sau khi chủ phương tiện thủy nội địa thực hiện đăng kiểm, Sở GTVT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký. Tuy nhiên đến nay, việc đăng ký mới chỉ thực hiện được đối với tàu, khai thác cát trên các sông gắn số hiệu của doanh nghiệp để theo dõi hoạt động. Còn các phương tiện giao thông chờ người, khách du lịch trên sông, hồ lại chưa thực hiện được việc này.

Tại hồ Lắk (thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) hiện có 06 thuyền và 02 canô (mỗi thuyền, ca nô chở từ 15 người đến 20 người mỗi chuyến) đang hoạt động chờ khách du lịch thăm quan quang cảnh hồ Lắk nhưng cả 08 phương tiện này đều chưa được đăng kiểm, đăng ký. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách khi du lịch thăm quan hồ Lắk trên các thuyền, ca nô này.

Ông Y Nhoen H'Đok (hiện có 02 thuyền chờ khách du lịch) cho biết: "Vì thực tế nhu cầu của du khách thăm quan hồ Lắk nên các hộ kinh doanh vẫn chờ khách bằng thuyền dù chưa được đăng kiểm, đăng ký. Song, chúng tôi có trang bị áo phao đảm bảo an toàn cho du khách, học lớp điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa để điều khiển thuyền, canô cho an toàn".

Bến thuyền ở hồ Lắk có nhiều thuyền đang neo đậu chưa được đăng kiểm, đăng ký
Chưa có hướng để giải quyết dứt điểm

Ông Lê Công Du - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết: Theo quy định thì việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Chi cục đăng kiểm, Cục đăng kiểm Việt Nam. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không có Chi cục đăng kiểm, việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải phụ thuộc vào Chi cục đăng kiểm đặt tại tỉnh ngoài nên việc đăng kiểm cho các tàu, thuyền đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đại tá Hà Công Thượng - Trưởng Công an huyện Lắk cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo đội Cảnh sát giao thông kiểm tra, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách thăm quan Hồ Lắk thực hiện các biện pháp an toàn và động viên người điều khiển học lớp điều khiển phương tiện đường thủy để đảm bảo an toàn cho du khách nhưng chưa lập biên bản, xử lý lần nào vì đang chờ phân cấp quản lý phương tiện thủy nội địa của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Còn ông Y Nhoen H'Đok cho hay: "08 chủ thuyền chúng tôi mong muốn Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk sớm có hướng giải quyết để chủ các thuyền chúng tôi được đăng kiểm, đăng ký để hoạt động kinh doanh du lịch vận chuyển hành khách thăm quan quang cảnh hồ Lắk một cách hợp pháp vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa phát huy được tiềm năng du lịch của địa phương".

Đình Thắng

**BÁO ĐIỆN TỬ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CƠ QUAN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**